



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การคุกคามนักเรียนที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตำรวจ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของนักเรียน แต่ถูกครู อาจารย์ ช่มชู้ ทำร้าย ลงโทษ และทารุณกรรมนักเรียน และไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียนแสดงออกทางการเมือง นักเรียนถูกคณะครูห้ามมิให้แสดงออกทางการเมือง ทั้งที่เป็นการแสดงออกตามสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เหตุใดจึงไม่อนุญาตให้นักเรียนได้แสดงออก และให้มีการใช้สถานที่ภายในโรงเรียน แต่กลับผลักดันให้นักเรียนไปแสดงออกพื้นที่ด้านนอก ซึ่งอาจทำให้เด็กนักเรียนได้รับการจับกุม เนื่องจากทำผิดพระราชกำหนดฉุกเฉิน จึงขอยกถามว่า เหตุใดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปล่อยให้มีการช่มชู้และคุกคามนักเรียน เหตุใดจึงไม่อนุญาตให้นักเรียนแสดงออกทางการเมือง และในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เหตุใดจึงไม่ปกป้องนักเรียน เหตุใดจึงปล่อยให้ครูลงโทษนักเรียน และอนุญาตให้ตำรวจจับนักเรียนได้ และมีครูลงโทษครูที่คุกคามอย่างไร และมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ถูกคุกคาม ทางกระทรวงจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า เด็กนักเรียนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้ ถือเป็นสิทธิ และเสรีภาพของนักเรียนที่จะแสดงออกทางการเมือง แต่ต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสม ไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย ทั้งนี้กระทรวงได้มีจดหมายแจ้งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน ๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู รับทราบแนวทางว่า สามารถให้นักเรียนมีเวทีแสดงออกทางการเมืองได้ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความเหมาะสม และความปลอดภัยในเรื่องของไวรัสโควิด-๑๙ โดยเน้นย้ำไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองภายในโรงเรียน และการแสดงออกทางการเมืองต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ และหากมีการแสดงออกที่บิดเบือนไป จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนประเด็นการคุกคามนักเรียน หากพบว่ามีกรณีกระทำผิดวินัย ละเมิดกฎ และมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม ต้องมีการสืบสวนและลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย หากทำอย่างถูกต้อง สามารถ

ดำเนินการได้ หากมีการกระทำที่เกินกว่าเหตุจริง ต้องลงโทษตามกฎหมายต่อไป แนวทางของกระทรวง คือ หาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี รับฟังทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายครูและนักเรียน ครูเองก็ต้องปรับตัวรับฟัง การแสดงออกของนักเรียนว่าสามารถแสดงออกทางการเมืองได้ ตักเตือนได้ตามความเหมาะสม การตักเตือน มิใช่การคุกคาม หรือทารุณกรรมเด็ก และนักเรียนเองต้องแสดงออกอย่างเหมาะสม หากไม่มีการทำผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปจับกุมนักเรียนได้ แต่หากมีการทำผิดก็ต้องทำตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของเด็กในโรงเรียนเป็นเรื่องหลักที่กระทรวงให้ความสำคัญ ในอดีตการทารุณกรรมเด็กในกรณีที่ไม่ใช่ประเด็น ทางการเมือง เมื่อสอบสวนแล้วพบว่ามีการกระทำผิด เช่น การทารุณกรรม การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ทางกระทรวงจะดำเนินการเอาผิดครู และพักใบประกอบอาชีพ และดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย แต่การ ทารุณกรรมประเด็นทางการเมืองนั้นไม่มีอย่างแน่นอน ทั้งครูและนักเรียนต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มี นโยบายหรือส่งเสริมให้ครูคุกคามเด็ก หรือห้ามมิให้แสดงออกทางการเมือง ทุกคนต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติวิธี แม้จะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน การแสดงออกทางการเมืองสามารถทำได้ แต่ต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และเมื่อทำผิดกฎหมายต้องยอมรับผล และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

๑.๑.๒ นายธีรภัทร พริ้งสุลละ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ตั้ง
กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดิน غام รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

กรมที่ดินมีนโยบายเร่งรัดในการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนอย่างไร และที่ดิน ตกค้างที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ปัจจุบันมีแนวทางการใช้ที่ดิน สาธารณประโยชน์ให้กับผู้ที่มีการครอบครองมาก่อนแล้ว แต่สำหรับกลุ่มประชากรที่มีการบุกรุกใหม่ มีแนวทาง ดำเนินการแก้ไขอย่างไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า
ได้มีการตรวจสอบที่ดินเพื่อแสดงแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ชัดเจน เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ ประชาชน จากการสำรวจยังไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิจำนวน ๓,๖๕๒ แปลง ซึ่งอยู่ในการดำเนินการของกรม ที่ดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีเป้าหมายจะทำการออกเอกสารสิทธิให้ได้ ๗๐๐ - ๘๐๐ แปลง อีกทั้งในส่วน พื้นที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นผู้ดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ ก็สามารถออกเอกสารสำคัญ พื้นที่หลวงได้ ด้านการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์นั้น ได้มอบหมายให้จังหวัดทำการสำรวจ คัดเลือกที่ดินที่มี การบุกรุก เพื่อขอจัดความยากจน พัฒนาชนบท ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดำเนินการ ออก หนังสือเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ และที่ดินตกค้างที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ ฝ่ายรังวัดกำลังตรวจสอบ แนวกันเพื่อออกเอกสารสิทธิต่อไป ซึ่งปัญหาการบุกรุกนั้น ส่วนใหญ่มาจากความยากจน หากประชาชนที่บุกรุก พื้นที่เพื่อทำการเกษตร จะใช้มาตรการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับจัดการในที่ดิน ดังกล่าว สำหรับการบุกรุกเพื่ออยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในส่วนอื่น จะใช้พระราชบัญญัติการจัดที่ดินของรัฐ ซึ่ง เป็นกลไกในการจัดการการบุกรุก โดยสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน ทั้งนี้หากเป็นการบุกรุกอย่างจงใจ ในการหาประโยชน์โดยไม่ได้ ประสบปัญหาความยากจน รัฐจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๑.๑.๓ นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้
ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การแก้ไขเยียวยาปัญหาน้ำท่วมเชิงระบบในระยะยาว غام รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม

ปัญหาเรื่องน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ จากสถานการณ์ น้ำท่วมภาคเหนือที่ผ่านมาหลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ได้รับรายงานปัญหาดังกล่าวอย่างไร ภาครัฐมีแนวทางจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน และจะมีการเยียวยาอย่างไร ระเบียบการจ่ายเงินครอบคลุมการเยียวยาประชาชนหรือไม่ แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติมีอย่างไรบ้าง ระบบการเตือนภัยต่าง ๆ มีหรือไม่ และควรปรับปรุงให้มีความจำเพาะมากขึ้น ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุในลำน้ำสาขาต่าง ๆ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและแผนการป้องกันในระยะยาวคือการสร้างเขื่อน มีแนวทางจะก่อสร้างเมื่อใด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่และได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยได้จัดทำแผนตั้งแต่การแจ้งเตือน การช่วยเหลือ และการเยียวยา อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ระเบียบการเฝ้าระวังนั้นเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จากนั้นรัฐจะช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบต่อไป งบประมาณในการช่วยเหลือ มีทั้งบัยบัยยังภัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถนำไปใช้ได้ก่อนเกิดภัย เมื่อเกิดภัยแล้วประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ก็จะเข้าสู่การเยียวยาตามระเบียบ รวมทั้งมีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเบื้องต้น และระยะยาว มีการออกโรงครัวเพื่อดูแลเรื่องอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมากกระทรวงได้มีการถอดบทเรียนจากหลาย ๆ เหตุการณ์ เพื่อจะรับมือได้อย่างทันเหตุการณ์ มีการตั้งเครื่องจักรเพื่อสูบน้ำ เรือและรถบรรทุก ได้ระดม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน พยายามลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด มาตรการการเตือนภัยเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากและมีโซเชียลมีเดียมาช่วย ทำให้ระบบการแจ้งเตือนภัยเป็นไปได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เน้นย้ำการแจ้งเตือนในหลายๆ ช่องทาง ซึ่งได้ทำอยู่อย่างเข้มงวด และในอนาคตจะมีการประสานงานให้ความร่วมมือและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเตือนภัยเพิ่มมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตือนภัยและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้เตรียมพร้อมและเตรียมตัวได้ทัน มีการฝึกซ้อมการป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือ การสร้างเขื่อนกันแม่น้ำ หรือที่เก็บกักน้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็น กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ และได้เร่งรัดให้มีการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำ เพื่อบริหารจัดการปัญหาเรื่องน้ำในระยะยาว ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำไหลหลาก

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างบนแนวสันทรายชายหาดที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศไทย นายประเสริฐพงษ์ ทรนวิตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

การสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บนแนวสันทรายชายหาดโดยขาดองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลและธรณีวิทยาในทะเล ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะเกิดปัญหาคลื่นพายุยกตัวกัดเซาะชายฝั่งทำให้ระบบการเข้าออกของทรายที่ถูกพัดมาไม่สมดุลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศไทย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่สร้างถนนห่างจากแนวสันทรายแต่กลับสร้างบนแนวสันทราย การที่รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการสร้างกำแพง หรือเขื่อนโครงสร้างแข็งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุ จึงเห็นควรหามาตรการบรรเทาปัญหาพื้นที่ชายฝั่งโดยควรเร่งรัดก่อสร้างสิ่งก่อสร้างชายฝั่งจำนวนมากที่ไม่ใช่ประโยชน์ออกไปเพื่อให้ชายฝั่งปรับตัวตามธรรมชาติโดยเร็ว ทำให้ปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเทศไทยลดลง จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศไทย รวมทั้งการก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. การดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ๑ จะดำเนินการได้เมื่อใด และแล้วเสร็จเมื่อใด

๓. หากรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณแนวสันทรายชายหาด รัฐบาลจะดำเนินการป้องกันมิให้มีการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณแนวสันทรายชายหาดอย่างไร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอยู่ระหว่างเตรียมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงานและโครงการป้องกันการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับชายหาด ต้องมีมาตรการหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ตามหลักวิชาการแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ให้กับสำนักงบประมาณได้เช่นกันในการพิจารณางบประมาณในแต่ละด้าน ซึ่งแนวทางและมาตรการป้องกันปัญหา ประกอบไปด้วย การปรับสมดุลทางชายฝั่งโดยธรรมชาติ การฟื้นฟูสมรรถภาพชายฝั่งหลังจากที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา และได้กำหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อดำเนินโครงการป้องกัน โดยการสร้างกำแพงขึ้นริมชายหาดต่าง ๆ ในการป้องกันคลื่นในส่วนที่ก่อสร้างจะมีการจัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขว่ากำแพงป้องกันคลื่นหรือริมตลิ่งต่างในแต่ละพื้นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นต้องรับฟังความคิดเห็นหลาย ๆ ฝ่ายและประชาชนจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อสร้างแล้วหากว่ามีปัญหาตามมาจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหานักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ

นายธีรรัชชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

- เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดภารกิจ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาค่าธรรมเนียมจากการ

ท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ นายสาคร เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวในหลายด้าน ทั้งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ช่วงปีที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้ลดอัตราค่าบริการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล เนื่องจากมีการตรวจสอบพบการรั่วไหลของการจัดเก็บเงินค่าบริการเข้าชมอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะทางทะเล จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการดำเนินการ และมีการรวมตัวกันเรียกร้องเพื่อขอให้ลดอัตราค่าบริการจากปกติ เนื่องจากเกรงว่าจะมีการทุจริตในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศในปัจจุบันจำนวนเท่าใด มีการนำไปใช้ส่วนใดบ้าง ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศอย่างไร และจะสามารถพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดเก็บให้มีความโปร่งใส และเหมาะสมยิ่งขึ้นได้หรือไม่ อย่างไรขอทราบรายละเอียด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทยนั้น ราคาไม่ได้มีการขยับ ราคา ๓๐ – ๕๐ บาท ซึ่งรายได้ในแต่ละปีนั้น แบ่งเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ (๑) เข้าเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๕ (๒) ค่าบริหารจัดการบุคลากร ร้อยละ ๒๐ (๓) ค่าบำรุงอุทยาน ร้อยละ ๕๐ (๔) ค่าบริหารจัดการบุคลากร ร้อยละ ๑๐ และ (๕) จัดเก็บเป็นงบประมาณสำรอง ร้อยละ ๑๕ ทั้งนี้ รายได้ที่ได้รับนั้นไม่ได้เป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นราคาที่กำหนดไว้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว ยังไม่จำเป็นที่จะต้องลดราคาส่วนค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว นั้น จะขอเสนอประเด็นดังกล่าวไปหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป ส่วนประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติของชาวต่างชาติ นั้น ราคามีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยในแต่ละแห่งมีคุณภาพ มีความสวยงาม คุ่มค่ากับราคา อาจจะไม่สามารถลดราคาได้ เพราะจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี รายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ ไม่ได้มีรายได้แบบก้าวกระโดดหรือผิดปกติแต่อย่างใด และมีการจัดเก็บรายได้ด้วยความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการติดตามการจัดเก็บรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คอยควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว มีการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยาน และการจองเพื่อเข้าอุทยาน ทำให้สามารถบริหารจัดการการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นไปด้วยความโปร่งใส

๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

- เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานติดภารกิจ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ถาม ไปในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยหรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย นายอดิถัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ในอดีตมีคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใช้ชีวิตตั้งรกรากมีครอบครัว มีบุตรหลานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยหลักฐานทางราชการที่แสดงความเป็นคนสัญชาติไทยสูญหายไป ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางราชการของประเทศซาอุดีอาระเบีย ประกาศใช้นโยบายเก็บภาษีจากคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศทุกคน โดยจัดเก็บในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งคนไทยบางส่วนยังมีความประสงค์จะใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไป แต่มีคนไทยที่ถูกจับกุมเพราะอยู่อาศัยและทำงานโดยผิดกฎหมาย และต้องชำระค่าปรับจำนวนมากก่อนจะได้รับการส่งกลับ ซึ่งคนไทยเหล่านี้บางส่วนมีความประสงค์จะเดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทย แต่ขัดข้องเรื่องหลักฐานแสดง

ความเป็นคนสัญชาติไทยสูญหายหรือไม่ ชัดข้องเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ ชัดข้องเรื่องเงินค่าปรับที่จะต้องจ่ายแก่ทางราชการชาอุดิอาระเบีย เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือคนไทยและครอบครัวที่ยังมีความประสงค์จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศชาอุดิอาระเบียหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือคนไทยและครอบครัวที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยทั้งกลุ่มที่มีหลักฐานแสดงความเป็นคนสัญชาติไทยและคนที่ไม่ใช่หลักฐานเอกสารแสดงความเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบกระทู้ถามว่า จำนวนคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในประเทศชาอุดิอาระเบีย มีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๘๑๔ คน แบ่งเป็นกลุ่มแรงงาน ๘๗ คน ที่อยู่มานานเกินกว่า ๒๐ ปี และมีสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้อง กลุ่มนักศึกษาและครอบครัวจำนวน ๒๗๘ คน กลุ่มชุมชนชาวมุสลิมจำนวน ๗,๔๐๐ คน และผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายจำนวน ๔๐๐ คน ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุที่อยู่อาศัยที่เก็บแพงขึ้นจำนวนเดือน ๓,๓๐๐ บาท ปีละเกือบ ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา คือไม่สามารถจ่ายได้ ทำให้อยู่อย่างผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น มีการตามจับเพื่อเนรเทศคนต่างชาติดูออกจากประเทศ เพื่อสำรองตำแหน่งงานให้กับประชากรของประเทศตัวเอง จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และภาวะโรคระบาดโควิด-๑๙ การดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นไปตามหลักการ และไม่ได้มีนัยในสิ่งเหล่านี้ โดยให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้ เช่น การให้ถุงยังชีพกับคนไทยที่อยู่ในต่างแดน การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การให้เงินเยียวยา เป็นต้น รวมไปถึงเข้าไปดูแลผู้ที่ถูกเนรเทศในสถานกักกัน แต่คนเหล่านี้ถือว่ามีจำนวนไม่มาก หากไม่มีเงินจ่ายก็ต้องกลับประเทศ แต่หากมีเงินจ่ายก็จะสามารถอยู่ต่อได้ ทั้งนี้ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับทางประเทศชาอุดิอาระเบียเพื่อติดตามประเด็นปัญหาอย่างใกล้ชิด และได้ทราบถึงวิธีการเนรเทศ ซึ่งเห็นว่าไม่ได้รุนแรงมาก มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพราะจะเป็นการนิรโทษกรรม และจัดหาเครื่องบินเพื่อส่งกลับประเทศไทย การช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการจะกลับมายังประเทศไทยนั้น รัฐบาลมีการจัดเครื่องบินให้แก่ผู้ที่สมัครใจจะกลับ และผู้ที่เข้าข่ายถูกเนรเทศ สามารถกลับมาได้ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้แสดงความจำนง ๒๕๐ คน

๑.๒.๖ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการพุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำลังจะเก็บเกี่ยว นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดภารกิจ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การติดตั้งกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนหมู่บ้านผาแดงและบ้านป่าเมี่ยง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง นโยบายงดใช้ถุงพลาสติกโดยการผลักภาระให้กับผู้บริโภค นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการในการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ของนักเรียนในกรณีที่โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงโทษนักเรียนด้วยการประจาน เหยียดหยามศักดิ์ศรีให้นักเรียนรู้สึกอับอาย ซึ่งผิดจรรยาบรรณ วิชาชีพครู นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการปกป้องนักเรียนในกรณีที่ ผู้ปกครองค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุงการศึกษา แล้วโรงเรียนใช้วิธีการประจานนักเรียนให้ เกิดความอับอาย เพื่อทวงหนี้ผู้ปกครอง นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค ก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการการปกป้องนักเรียน จากการถูกรังแก หรือโรงเรียน บังคับให้หมอบกราบโดยไม่สมัครใจ พันตำรวจตรี ขวสิต เลหาอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ

รับทราบพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภา สมัยประชุม สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาขยาย เวลาประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัย ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้แล้ว แต่โดยเหตุที่ยังมีกิจการ ที่รัฐสภาจะต้องประชุมปรึกษากันอยู่อีก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลา ประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ออกไปอีกจนกว่าจะได้มี พระราชกฤษฎีกาปิดประชุม ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา

(๑) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

จำนวน ๒ ฉบับ

(๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

(๑.๒) ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย พ.ศ.

(๒) รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ขอหารือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้นำเรื่องอื่น ๆ ลำดับที่ ๗.๒ ขึ้นมาพิจารณา ดังนี้

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๖๓ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ได้มีหนังสือแจ้งว่า ประเทศไทยมีปัญหาที่ดินและ การออกเอกสารสิทธิมาเป็นระยะเวลานาน โดยในแต่ละพื้นที่
มีสภาพปัญหาด้านที่ดินแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้คณะกรรมาธิการ
ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อศึกษาและรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ และแม้ว่าในขณะที่
สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับและคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่แล้วก็ตาม แต่มีอีกหลายพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการ
ยังรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและ
กฎหมายพิจารณาข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการในการประมวลภาพรวมของสภาพ
ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิทั้งประเทศ ทั้งในแง่ข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อ
แนวทาง การแก้ไขปัญหา ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาศึกษามีความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทั้งระบบ คณะกรรมาธิการจึงได้มีมติขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ตามความในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓
ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีหนังสือแจ้งว่า
เนื่องจากการพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภาได้มีมติมอบหมาย
คณะกรรมาธิการ จึงได้มีมติขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

- รายงานผลการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษา
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจาก
การประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แถลงสาระสำคัญของรายงานฉบับ
ดังกล่าว ดังนี้ ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Payment) (นายสิริพงษ์
อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ (นายภาสกร เงินเจริญกุล
เป็นผู้เสนอ) และญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
ผลกระทบการค้าตรงและการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E - Commerce) ต่อเศรษฐกิจชุมชน

(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๙ โดยได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไป ๙๐ วัน ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาญัตติดังกล่าว และได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อไป

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Payment) ที่จะมีผลกระทบกับผู้ค้าออนไลน์ที่มีการรับการเงินออนไลน์วันละหลายครั้ง หรือมีการโอนเงินจำนวนมากได้ ประกอบกับปัจจุบันมีแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจลักษณะต่าง ๆ ทั้งการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ (E - Commerce) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะนี้ นิยมซื้อขายสินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้นเช่นกัน เพราะได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ผู้บริโภคจึงมีโอกาสเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าได้ง่ายขึ้น ทำให้บริษัทข้ามชาติเหล่านั้นมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยจำนวนมาก ในทางกลับกันผู้ประกอบการในประเทศไทย ที่จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่จำเป็นต้องขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ เพราะไม่มีแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยม จึงทำให้ต้องใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศนั้น กลับต้องเสียภาษีนำเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจตามกฎหมายไทย ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการประกอบการทั้งสิ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการข้ามชาติไม่ต้องเสียภาษีเหล่านั้นให้กับประเทศไทยแต่อย่างใด ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเสียหาย โดยในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้จากบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างประเทศ และไม่เป็นธรรมอย่างมากกับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E - Commerce) อาจสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย

จากสถานการณ์และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจากสถานการณ์วิกฤต COVID - 19 ในช่วงที่ผ่านมา การทำธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ขณะเดียวกันได้สร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการรายย่อย SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม Startup ภายในประเทศ เนื่องจากยังไม่มีศักยภาพในการแข่งกันกับแพลตฟอร์มต่างประเทศเท่าที่ควร และมีความไม่เป็นธรรมของกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ของไทย และช่วยให้เกิดการใช้บังคับใช้กฎหมายมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อไป

เมื่อคณะกรรมาธิการฯ แลกส่งสาระสำคัญของรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังต่อไปนี้
สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับนี้ โดยให้ข้อสังเกต ดังนี้ ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ควรมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าออนไลน์ให้มีความเป็นมาตรฐาน สินค้าที่ขายต้องตรงกับที่โฆษณา รวมถึงประเด็นของข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่แฝงมาในการซื้อขายของออนไลน์ อยากให้คณะกรรมาธิการฯ

ช่วยพิจารณาในแง่มุมมองของประชาชนผู้บริโภคที่จะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกฉ้อโกง แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบันเจ้าของคือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากเจ้าของแพลตฟอร์มได้หรือไม่ และต้องควบคุมสินค้ามิให้มีการซื้อขายของผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม และหากเป็นไปได้ควรพัฒนาสินค้าเกษตร หรือสินค้า OTOP ให้สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ควรใช้ธุรกิจออนไลน์มาต่อยอดช่วยเหลือสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย รวมไปถึงต้องมีกฎหมายควบคุมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้มีมาตรฐาน เช่น มีการตั้งราคาที่เป็นธรรม มีราคากลางไว้คอยเปรียบเทียบ มีการแจ้งรายละเอียดสินค้าและบริการอย่างละเอียด รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องมีอย่างครบถ้วน ตลอดจนรัฐต้องมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลและต้องให้ความรู้กับประชาชน ให้ตระหนักรู้ถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ ให้มีความระมัดระวัง เกิดความปลอดภัยในการซื้อขาย รวมไปถึงปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ครอบคลุมธุรกิจออนไลน์ และต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกหลอกลวง รัฐต้องควบคุมธุรกิจออนไลน์ที่เป็นสีเทาให้หมดไปจากระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ธุรกิจออนไลน์จะเกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก แต่ต้องมีการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของแพลตฟอร์มให้เป็นระบบ เพื่อสร้างรายได้เข้ารัฐ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ให้ความรู้กับประชาชนมิให้ถูกหลอกลวง และต้องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้คนในชนบทได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ โดยต้องส่งเสริมให้ธุรกิจฐานราก กลุ่มธุรกิจ SMEs กลุ่มเกษตรกรรายย่อย คนยากคนจน เข้มแข็งและเติบโตได้ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากธุรกิจนี้ได้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและกฎหมายบางมาตรา ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้คนจนได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้

นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวขอบคุณข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ทุกท่าน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับปัญหาและอุปสรรคตามที่สมาชิกฯ ให้ข้อเสนอแนะนั้น ทางคณะกรรมการฯ ได้สอบถามและติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น กรมสรรพากร เพื่อให้มีการประเมินผล หาแนวทางการแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ การคุ้มครองผู้บริโภคนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและตระหนักดีในประเด็นดังกล่าว ทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย การแสดงตัวตนในโลกดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อคุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ประเด็นการซื้อขายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ จะใช้เป็นการสุ่มตรวจจากบริษัทเอกชน แต่ถ้าเป็นไปรษณีย์ไทย กรมสรรพากรสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้หาแนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้แล้ว

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คนที่สอง ตอบชี้แจง ประเด็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ว่า มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะได้นำประเด็นดังกล่าวหารือเพื่อกำหนดแนวทางรองรับธุรกิจออนไลน์ต่อไป

นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน รองอธิบดีกรมสรรพากร ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้มีการ

จัดเก็บภาษีจากเจ้าของแพลตฟอร์มบางส่วนได้ และมีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับธุรกิจออนไลน์แล้ว

จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่ ๘๘ และเห็นด้วยให้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

๑. ญัตติที่ ๕.๑ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพื้นที่และสภาพภายในเรือนจำทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

โดยเป็นการลงมติ ต่อจากการอภิปรายเมื่อคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติในญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพื้นที่และสภาพภายในเรือนจำทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสมและญัตติในทำนองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ (ญัตติที่ ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕) รวมเป็น ๕ ฉบับ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๕ ฉบับ ส่งให้คณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ไปศึกษาพิจารณาต่อไป

๒. ญัตติที่ ๕.๖ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม ต้องชำระเงินค่าเสียหายให้ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน โดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้เสนอ และญัตติที่ ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย แพ็คดี ต้องชำระเงินค่าเสียหายให้ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้เสนอ เนื่องจากผู้เสนอได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จึงถือว่าทั้ง ๒ ญัตติ ตกไป

๓. ญัตติที่ ๕.๗ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมี นายคมเดช ไชยศิริวมงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ

ทั้งนี้ ได้มีญัตติ อีก ๗ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในทำนองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นำมาพิจารณารวมในคราวเดียวกัน คือ

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาเสพติดที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง โดยมี นายอิสสระ สมชัย และนายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเสพติด โดยมี นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ

๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดทั่วประเทศ โดยมี นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด โดยมี นายชัชวาลล์ คงอุดม และศาสตราจารย์โกวิท พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไทเป็นผู้เสนอ

๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมี นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี นายนริศ ชำนาญกุล และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๘ ญัตติ ได้แถลงหลักการและเหตุผลครบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติดังกล่าว โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังต่อไปนี้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่เกิดขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัย ที่ไม่สามารถป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหานั้นได้ นับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ไม่ว่าจะมีการปราบปรามอย่างหนักก็ตาม แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ยิ่งปราบยิ่งมาก ได้แพร่ระบาดเข้าสู่สังคมทุกหย่อมหญ้า จากสังคมสู่อุปการะ สู่วัยรุ่น สู่วัยกลางคน ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จากข้อมูลสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติด พบว่า ๑ ใน ๓ เป็นเยาวชน ที่กลับมาสร้างปัญหากับสมาชิกในครอบครัวให้แตกแยก และเกิดเหตุความรุนแรงถึงขั้นฆาตกรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องมองในหลายมิติ พิจารณาอย่างถ่วงถ่วงและรอบด้าน ทางด้านการจับกุมปราบปราม ป้องกัน และบำบัด ต้องปรับวิธีการใหม่ ต้องพิจารณาว่าที่ผ่านมาทำมาตราบการเหล่านี้ทำให้จำนวนยาเสพติดลดน้อยลงหรือไม่ หรืออาจส่งผลให้เกิดช่องว่างจนทำให้จำนวนยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องปรับมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าปราบปราม ต้องพยายามลดจำนวนผู้ต้องขังในคดียาเสพติดในเรือนจำ ผู้ที่ถูกจับที่มีได้เป็นผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของสารเสพติด ไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายรายใหญ่ ไม่ควรต้องถูกควบคุมในเรือนจำ ควรจำหน่าย หรือแยกประเภทการขัง เพื่อลดการสร้างเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ คืบคนดีสู่สังคม ใช้ศาสนาในการขัดเกลาจิตใจ หาสถานที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติด สร้างแรงงานใหม่สู่อุตสาหกรรม จับกุมเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ผลิตที่แท้จริง ผู้ที่อยู่ปลายเหตุ เช่น ผู้ขายที่ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ควรผ่อนผัน ไม่จำเป็นต้องถูกจองจำในเรือนจำ ที่สำคัญคือต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง ตัดตอนการผลิตให้ได้ จะทำให้ยาเสพติดในประเทศลดลง การปราบปรามยาเสพติด ต้องเปลี่ยนวิธีในการปราบปราม การล่อซื้อล่อขายควรคำนึงถึงความบอบบางของกลุ่มคนจน คนที่ไม่มีความรู้ คนที่ไม่มีรายได้ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ทำไปเพราะความไม่รู้ ความลำบากทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ควรจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน นำไปดูแลประชาชนในพื้นที่ สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และประเทศชาติ ควรมีการตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดขึ้นในทุกจังหวัดเพื่อช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติด

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอญัตติได้แถลงสรุปญัตติแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่ ๘๘ จำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด ๓๙ คน กำหนดการพิจารณา ๙๐ วัน

จากนั้น ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม เวลา ๑๙.๔๒ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๒ นาฬิกา
